

THÔNG BÁO

QUY TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU

Về các hoạt động nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô”, căn cứ vào Đề cương chi tiết Dự án, Ban Quản lý Dự án xin thông báo về quy trình chọn lựa đơn vị thực hiện nghiên cứu như sau:

1. Xây dựng Điều khoản tham chiếu (Terms of Reference) và Hồ sơ mời tham gia thực hiện nghiên cứu (Request for Proposals):

Các đề tài nghiên cứu nằm trong khung kế hoạch nghiên cứu tổng thể do Ban Chỉ đạo Dự án thông qua. Danh mục các đề tài nghiên cứu cụ thể do các cơ quan thụ hưởng, Ban Quản lý Dự án, UNDP và các chuyên gia kinh tế độc lập trong và ngoài Dự án (không thuộc các cơ quan tham gia nghiên cứu trong mạng lưới Dự án) và các thành viên cấp cao trong nhóm Tư vấn Chính sách Kinh tế vĩ mô đề xuất, có tham vấn các cơ quan thụ hưởng của Dự án và gắn sát với nhu cầu của các cơ quan này. Hàng năm, trước khi lên kế hoạch hoạt động của Dự án, Ban Chỉ đạo sẽ xem xét và thông qua danh mục cụ thể các nghiên cứu. Ban Chỉ đạo có thể xem xét điều chỉnh kế hoạch từ 3-6 tháng/lần.

Căn cứ vào danh mục này, Dự án cùng UNDP và các chuyên gia không thuộc các cơ quan nghiên cứu trong mạng lưới cơ quan nghiên cứu của Dự án, phối hợp với cơ quan thụ hưởng đề xuất nghiên cứu, xây dựng Điều khoản tham chiếu (TOR) và Hồ sơ mời tham gia thực hiện nghiên cứu (RFP) trong đó nêu đầy đủ bối cảnh thực hiện nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đầu ra dự kiến, tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu về chuyên môn của chuyên gia tham gia nghiên cứu.

2. Gửi hồ sơ mời tham gia thực hiện nghiên cứu (Request for Proposals) đến các Viện, Trường, Trung tâm trong mạng lưới các cơ quan nghiên cứu của Dự án:

Ban Quản lý Dự án sẽ gửi Hồ sơ mời tham gia thực hiện nghiên cứu (RFP) đến các viện, trường, trung tâm trong mạng lưới các cơ quan nghiên cứu của Dự án. Các viện, trường, trung tâm nghiên cứu căn cứ vào khả năng và nhu cầu của mình và khả năng phối hợp với các viện trường, trung tâm Nghiên cứu khác để đảm bảo có được nhóm nghiên cứu tốt nhất có thể trong Việt Nam, từ đó lựa chọn những đề tài phù hợp để xây dựng Đề xuất kỹ thuật (Technical Proposal) và Đề xuất tài chính

(Financial Proposal) gửi tới Ban Quản lý Dự án trước thời hạn quy định để Ban Quản lý Dự án phối hợp với UNDP lựa chọn đơn vị thực hiện nghiên cứu. Thành viên nhóm nghiên cứu có thể bao gồm các chuyên gia kinh tế đến từ nhiều Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu khác nhau ở trong nước và quốc tế.

Trong Đề cương chi tiết Dự án (DPO) đã nêu rõ khuyến khích sự *phối hợp cùng thực hiện* nghiên cứu giữa các viện, trường, trung tâm trong mạng lưới Dự án. Ngoài ra, vì đây là Dự án nâng cao năng lực, kể cả năng lực làm nghiên cứu chính sách cho các cơ quan nghiên cứu trong mạng lưới của Dự án, nên trong Đề cương chi tiết Dự án cũng rất khuyến khích các đề xuất kỹ thuật có hợp phần nâng cao năng lực nghiên cứu thông qua *sự tham gia của các cơ quan, chuyên gia quốc tế* trong nghiên cứu nhằm: (i) chuyển giao công nghệ, công cụ, phương pháp luận v.v... cần cho nghiên cứu; và (ii) phản biện về chất lượng nghiên cứu để đưa ra lời khuyên về phương pháp nghiên cứu, cách phân tích và viết báo cáo, v.v... Ngoài ra, Đề cương chi tiết Dự án còn khuyến khích việc *chia sẻ chi phí* trong thực hiện nghiên cứu. Vì vậy, (i) với những **đề xuất kỹ thuật** có sự tham gia phối hợp giữa các viện trường, chuyên gia và sự tham gia của các cơ quan, chuyên gia quốc tế sẽ được “thưởng” số điểm tối đa là 10% số điểm trong thang điểm tùy theo khối lượng, chất lượng công cụ, công nghệ, kỹ thuật và phương pháp luận sẽ được chuyển giao; và (ii) **đề xuất tài chính** có chia sẻ chi phí, sẽ được “thưởng” số điểm về đề xuất tài chính tương đương với 2 lần tỷ lệ phần trăm của số kinh phí nhóm nghiên cứu đóng góp trong tổng đề xuất tài chính.

3. Lựa chọn đơn vị thực hiện nghiên cứu:

Việc lựa chọn đơn vị thực hiện nghiên cứu dựa trên đánh giá về Đề xuất kỹ thuật và tài chính. Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu về kỹ thuật (trên 70% tổng số điểm khi chưa tính điểm thưởng) mới được xem xét đề xuất tài chính để lựa chọn và đề xuất có tổng điểm kỹ thuật và tài chính cao nhất sẽ được chọn. Nếu các hồ sơ tham gia đề xuất thực hiện đều không đạt yêu cầu về kỹ thuật, Dự án sẽ tổ chức mời tham gia thực hiện nghiên cứu lại.

Khi nhận được các hồ sơ đề xuất nghiên cứu gửi đến Dự án, Ban Quản lý Dự án sẽ tổ chức lựa chọn đơn vị nghiên cứu, bao gồm các bước: (i) thành lập Ban xét duyệt bao gồm thành viên là đại diện cơ quan thụ hưởng làm Trưởng ban, đại diện Ban Quản lý Dự án, và các chuyên gia độc lập trong lĩnh vực liên quan; (ii) tổ chức chấm điểm các đề xuất kỹ thuật của nghiên cứu theo các tiêu chí nêu rõ trong Hồ sơ mời tham gia thực hiện nghiên cứu (RFP); (iii) lựa chọn các đề xuất đạt yêu cầu về

kỹ thuật để xem xét chấm điểm đề xuất về tài chính; (iv) tính tổng điểm của đề xuất kỹ thuật và tài chính của từng đơn vị đề xuất thực hiện và lựa chọn nhóm nghiên cứu có điểm số cao nhất; và (v) ký hợp đồng thực hiện nghiên cứu với nhóm nghiên cứu có số điểm cao nhất sau khi Giám đốc Dự án phê duyệt kết quả chấm điểm và ý kiến nhất trí của UNDP.

Sau khi lựa chọn đơn vị thực hiện nghiên cứu, Ban quản lý Dự án sẽ thông báo kết quả đến tất cả các đơn vị đã gửi đề xuất nghiên cứu.

4. Đánh giá chất lượng nghiên cứu và nghiệm thu đề tài

Sau khi ký hợp đồng, nhóm nghiên cứu xây dựng đề cương chi tiết và gửi tới Ban Quản lý dự án và UNDP để cho ý kiến trước khi chính thức triển khai.

Sau khi nhận được bản thảo lần một từ nhóm nghiên cứu, Ban Quản lý Dự án sẽ gửi bản thảo đến các chuyên gia độc lập và cơ quan thụ hưởng đề xuất nghiên cứu để phản biện độc lập (peer review) và gửi lại cho nhóm nghiên cứu để có những chỉnh sửa hợp lý theo như ý kiến phản biện. Khi hoàn thiện bản thảo lần hai, nhóm nghiên cứu sẽ tổ chức buổi tọa đàm kỹ thuật với sự tham gia của Ban Quản lý Dự án, đại diện UNDP, đại diện cơ quan thụ hưởng nghiên cứu, thành viên Hội đồng thẩm định để xin ý kiến đóng góp nhằm xây dựng hoàn thiện nghiên cứu. Sau khi nhóm Nghiên cứu hoàn thiện bản thảo lần ba, Ban Quản lý Dự án sẽ tổ chức buổi hội thảo công bố kết quả nghiên cứu với sự tham gia của đại diện Dự án, đại diện UNDP, đại diện cơ quan thụ hưởng, thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, các cơ quan thông tấn báo chí để nhóm nghiên cứu trình bày và tiếp nhận những ý kiến đóng góp và nhận xét, từ đó hoàn thiện bản báo cáo nghiên cứu hoàn chỉnh. Báo cáo hoàn chỉnh sẽ được in ấn, xuất bản và công bố rộng rãi trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Kinh tế và UNDP.

Sau khi hoàn thiện đề tài nghiên cứu, nhóm nghiên cứu cần đưa ra những kiến nghị chính sách rút gọn từ nghiên cứu đã triển khai (policy brief), bám sát thực tế chính sách nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách nắm được các điểm cơ bản trong nghiên cứu và có những lựa chọn chính sách phù hợp.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN